

SỰ THAO TÚNG NHẬN THỨC NHÂN LOẠI

Đối thoại cùng người ngoại tinh (Swaruu)

COSMIC AGENCY

LINK VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=nhF4_ZuPAA4

Ngày 5 tháng 11, năm 2020

Swaruu: Bạn thừa biết rằng Vũ Trụ không ràng buộc bạn vào một chủng loài, và việc nhảy từ chủng tộc này sang chủng tộc khác không chỉ rất phổ biến, mà nó còn là chuẩn mực và bản chất của linh hồn. Nhân loại không tồn tại như một chủng tộc. Nhân loại trong mật độ 3D là một phiên bản tóm tắt hoặc hỗn hợp của vô số chủng tộc ngoài Trái Đất về cơ bản chỉ sử dụng cùng một bộ đồ sinh học bio-suit.

Gosia: Tôi có một câu hỏi liên quan đến điều đó, bộ đồ hình người. Bạn nói rằng loài người không tồn tại như vậy, tôi hiểu ... nhưng điều này làm thế nào để phù hợp với tộc Lyra? Tôi nghĩ con người là người Lyra. Là con cháu của họ. Vì vậy, làm thế nào mà họ không tồn tại như một chủng tộc?

Swaruu: Vâng, nhưng đó là cơ sở để tạo ra cái gọi là "bộ đồ sinh học" hay còn gọi là cơ thể con người. Với tư cách là những sinh vật hình người 3D, họ là những người duy nhất tồn tại. Bị thay đổi di truyền bằng cách tác động lên ý thức và điều khiển trực tiếp trong phòng thí nghiệm với sự hỗ trợ của tần số thấp của Mặt Trăng tạo ra mật độ 3D, để ngăn chặn sự kết nối của con người với Nguồn.. Bởi vì nếu họ có được kết nối hoàn toàn, họ sẽ kích hoạt lại DNA của mình, xóa những thay đổi đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, đây là mục đích của việc triệt tiêu tần số.

Gosia: Phòng thí nghiệm nào? Ý bạn là Ma trận 3d từ Mặt trăng?

Swaruu: Có nhiều cái trong suốt nhiều thế kỷ, không chỉ một cái.

Gosia: Ai đã làm việc này?

Swaruu: Chúng tôi đã nói rồi, điều này được thực hiện nhờ sự kiểm soát tâm trí mà các thay đổi được thực hiện hoặc có thể nói đó là cách mà những thay đổi được tạo ra một cách nhân tạo và chắc chắn.

Gosia: Nhưng người ta cũng có nói rằng không hề có sự can thiệp về mặt di truyền nhưng chủ yếu là về mặt tinh thần, đúng không?

Swaruu: Vâng, chỉ về mặt tinh thần.

Gosia: Vậy làm thế nào mà các phòng thí nghiệm có thể thực hiện được điều này?

Swaruu: Như một chủng loài, không, về cơ bản thì nó không diễn ra bên trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, trải qua quá trình lịch sử, có những sự thay đổi trong phòng thí nghiệm đã được tiến hành. Nhưng mà như bạn biết đó, chúng được bảo toàn một cách tự nhiên. Cách duy nhất để ngăn cản gen di truyền đảo ngược trở lại chính là phải giữ con người trong một trạng thái rung động thấp. Cho dù đến ngày nay có những thứ được thực hiện trong phòng thí nghiệm, nhưng chúng không thể xác định cho cả một giống loài.

Gosia: Loài bò sát Reptile đã làm điều này phải không?

Swaruu: Gần như là vậy. Hoàn toàn không nghi vấn gì về việc chúng đã tạo ra những thay đổi về mặt di truyền trong phòng thí nghiệm. Nhưng đó không phải là những thay đổi vĩ mô có thể định hình nên một chủng loài. Mà có những thay đổi tách biệt ở điểm này hoặc điểm khác trong quá trình hàng ngàn năm.

Robert: Chúng ta đang nói đến sự thay đổi nào vậy?

Swaruu: Một sự thay đổi từ người Lyra cho đến con người.

Robert: Thì ra là vậy, có phải chúng tôi đang bị thoái hóa không?

Swaruu: Không phải là sự thoái hóa, mà là về sự biến đổi.

Robert: Nhưng nó mang tính thoái hóa.

Swaruu: Từ một quan điểm khác thì có, đối với nhân loại nói chung thì đúng thế, vì sự biến đổi này là tiêu cực. Sự biến đổi lớn nhất là bởi vì cơ thể của nhân loại đã được thiết kế để trở thành một “bình chứa” cho nhiều linh hồn khác nhau đến đây tùy theo các nhu cầu khác nhau của các chủng loài, họ đã từng thuộc về hoặc vẫn đang thuộc về. Đây là lý do tại sao mà tôi không nhìn nhận con người như những chủng tộc khác mà nhân loại chỉ như một bộ đồ sinh học.

Gosia: Vậy thì loài bò sát Reptile đã gây ra điều này, nhưng hiện tại có nhiều chủng tộc ngoại tinh khác nhau đã tận dụng nó và tham gia vào trò chơi giả lập này đúng không? Có thể những chủng tộc đó đã thực hiện việc này bằng cách liên kết với loài bò sát chẳng? Và tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu nhóm bò sát?

Swaruu: Bằng một hay nhiều hình thức khác nhau, bất kì chủng tộc nào có starseed đều thực hiện việc bắt cóc để chuẩn bị cho người mẹ, người cha là con người hoặc đứa bé để có thể chứa một linh hồn của giống loài có năng lượng tương thích, bao gồm cả chủng tộc người Taygeta. Mặc dù hiện nay không còn diễn ra sự việc này nữa bởi vì không có nhiều hoặc hầu như là không còn linh hồn người Taygeta nào muốn nhập thể ở đây như bạn đã biết đó.

Robert: Vậy thì hầu hết nhân loại đều từng bị bắt cóc sao?

Swaruu: Con người có liên quan đến quá trình thai nghén của các starseed hoặc là họ cũng là starseed. Vâng, họ đã luôn bị bắt cóc. Họ phải chuẩn bị cho cơ thể của người mẹ có đủ khả năng để hỗ trợ đứa bé – người sẽ tiến vào nhập thể cùng một linh hồn mang năng lượng hoặc điện áp lớn hơn cả chính họ.

“Không ai là nô lệ hơn chính cái người luôn tin rằng họ vẫn được tự do trong khi sự thật lại không như thế”

- Johann Wolfgang von Goethe

Swaruu: Tâm trí của mọi người, ý thức của họ là thứ tạo thành nên thực tế. ← Đây chính là vấn đề đầu tiên họ phải đối mặt để hiểu được sự kiểm soát tâm trí của ma trận. Nó là cơ sở và nó được áp dụng cho tất cả mọi thứ mà chúng ta thường gọi là vũ trụ vật lý, nói theo một cách rất 3D... tất cả mọi thông tin mà não của bạn thu nhận đến từ 5 giác quan. Mọi thứ đều là sự nhận thức và những thỏa thuận về cách

mà chúng được nhìn thấy và diễn đạt nên sự vật. Thế giới quan bên ngoài chính là tấm gương phản chiếu của thế giới nội tại. Bất kể thứ gì mà một người dành sự chú ý cho nó, đều được nhận lại còn hơn thế.

Nếu một người bị chìm đắm trong một cuộc sống đầy những vấn đề và sự chịu đựng, rồi dưới thực tế của luận hấp dẫn, họ sẽ chỉ nhận thêm nhiều thứ tương tự như thế. Mọi thứ là sự nhận thức và những thỏa thuận để nhìn thấy và diễn đạt nên sự vật. Theo nghĩa đen thì bạn đang tạo ra chính thực tại của riêng bạn dựa trên những gì mà bạn dành sự chú ý tới.

Đây là nguyên tắc hoạt động cơ bản của luật hấp dẫn và tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng của luận này, cho dù họ muốn hay không, đồng ý hay là không, có hiểu nó hay không. Nó cũng như trọng luận đề lên một hành tinh, nó chỉ đơn giản là tồn tại ở đây, và bạn đang sống dưới sự ảnh hưởng của nó.

Cho nên, bằng cách hiểu biết về cách thức mà vũ trụ hoạt động, thực tại có thể được sửa đổi và quản lý. Việc này có thể được thực hiện bởi một cá nhân, hoặc quan điểm của tập thể khi họ sáng tạo nên một thỏa thuận về cách mà thứ gì đó cụ thể nên được diễn đạt. Đây chính là điểm mấu chốt mà sự kiểm soát tâm trí được cài vào.

Thực tế thì, điều này thật đáng buồn. Nhân loại bị thao túng từ cấp bậc nhận thức cơ bản nhất bởi một chủng tộc trí tuệ siêu việt

Tôi biết là cụm từ “trí tuệ siêu việt” nghe thật đau lòng nhưng đó là sự thật và nên được đề cập.

Con người không phải là giống loài thông minh nhất trong vũ trụ như cách mà niềm tin của họ bị dẫn dắt bởi những kẻ thống trị Ma trận. Vì thế mà họ phải hiểu được rằng họ phải đấu tranh với những gì mà họ đang có trong tay để chống lại cái tâm trí đang kiểm soát họ và đây cũng là những bước đi tiếp theo.

Điều này không có nghĩa là họ không sở hữu hoặc không thể đạt được trình độ trí tuệ tương đồng như chủng tộc “trí tuệ siêu việt” kia. Mà là họ đã luôn bị áp đặt các điều kiện trong tâm trí để vận động với ít năng lực hơn là một chủng loài tối ưu với cách thức kiểm soát tâm trí tương tự, kèm theo cả mục đích rõ ràng để cai trị và bắt họ phục tùng.

Nếu bạn kiểm soát nhận thức của mọi người, bạn kiểm soát cả những gì mà mọi người phóng chiếu (manifest) cho chính họ.

Vấn đề về công tác gen di truyền mà cư dân Trái Đất chưa thể hiểu được, hoặc họ vừa mới bắt đầu tìm hiểu, chính là bạn không thể tiến xa hơn bằng cách thay đổi gen di truyền một cách nhân tạo, hoặc chỉ thay đổi về mặt vật chất. Sau cùng, nó không chỉ được áp dụng đối với Ma trận hoặc thế giới quan vật lý ở Trái Đất, mà cái chính là nó ảnh hưởng lên gen di truyền của mọi người.

Những cơ thể sinh học dạng vật lý không hề có nguồn gốc từ trong thế giới vật chất, chúng xuất hiện như một sự phản chiếu của thế giới tâm linh. Tuy nhiên, sự tách biệt giữa thế giới tâm linh và thế giới vật lý chỉ là một thứ gì đó được hiểu như thế này trên Trái Đất kèm theo khuynh hướng nghiên cứu tổng thể các bộ phận của chúng (thuyết giản lược).

Nhưng trên thực tế, mọi thứ là một thể thống nhất, nơi thế giới vật chất là một phần của thế giới tâm linh, nơi không có sự phân chia rõ ràng, chỉ có giới hạn nhận thức theo mức độ ý thức của mỗi người và tần số của họ.

Vì vậy, cách thức thực sự, và cách mà các chủng tộc tiên sử dụng để sửa đổi gen của một loài khác là: làm cho loài đó tự sửa đổi gen của chính họ bằng cách sử dụng ý thức sáng tạo của chính họ và điều này được thực hiện trong trường hợp của Trái đất với sự thao túng tâm trí.

Bản thân các gen di truyền được thiết kế để chính ý thức của cơ thể bật, tắt chúng, đọc được một số chứ không phải gen khác, viết lại hoặc tạo ra những gen hoàn toàn mới. Theo thiết kế, chúng hoạt động như vậy bởi vì chính người nuôi sống chúng trong một cơ thể cần điều khiển chúng bằng chính ý thức của họ và bằng nhận thức về thực tế.

Gen là một cấu trúc phân tử ở dạng hình học, được gọi là "thiên liêng" hoặc - toán học, phản ánh sự chú ý mà ý thức dành cho năng lượng tiềm năng để tạo ra các điểm năng lượng bền vững sẽ biểu hiện trong vật chất ... trong trường hợp này là một gen và nối tiếp là một sợi DNA.

Khi có một môi trường có năng lượng tiềm năng và nó bị ảnh hưởng bởi một ý thức đang nghĩ về một thứ gì đó trong "tâm trí", một ý định với sự chú ý liên tục, một "sóng dừng" được hình thành.

Sóng dừng là những sóng trong đó các điểm nhất định của sóng được gọi là các nút thắt vẫn bất động. Sóng dừng được hình thành do sự giao thoa của hai sóng cùng bản chất với biên độ, bước sóng (hoặc tần số) bằng nhau truyền ngược chiều nhau qua một môi trường.

Nếu đạt được đủ sự chú ý cho các điểm nút, các điểm này sẽ hình thành nên các mảnh năng lượng được gọi là nguyên tử hoặc cấu trúc nguyên tử, kết hợp với nhau sẽ tạo thành các phân tử là phân tử cơ bản hoặc đơn giản nhất của một chất vật chất mà vẫn giữ nguyên tính chất.

Vì vậy, trường năng lượng tiềm năng (tham khảo thêm về **Ether** của Nicola Tesla), khi nhận được sự kích thích của ý thức, nó sẽ hiện thực hóa (biểu hiện phần vật chất của năng lượng) và tạo ra dạng phản ánh hoàn hảo của ý thức đã phát ra nó như một khuôn mẫu - sự phản chiếu.

Điểm nhấn mà tôi muốn hướng tới chính là: Nếu bạn kiểm soát được sự nhận thức của ý thức, bạn sẽ kiểm soát được những gì nó sẽ biểu hiện. Bạn sẽ kiểm soát những gì mà một người sẽ tạo ra như một thế giới bao gồm cả cơ thể của chính người đó. Đây là lý do chính yếu của việc kiểm soát tâm trí trên Trái đất. Bạn chỉ cần cài cắm những ý tưởng vào một quần thể dân số, những thỏa thuận về cách mọi thứ nên được nhìn nhận.

Bạn sẽ có thể tạo ra một chủng tộc mới, khi các linh hồn thích thú với việc trải nghiệm trở thành một phần của chủng tộc mới đó, hoặc bạn có thể tạo ra một chủng tộc nô lệ để khai thác.

Và bạn không cần một ống nghiệm để giới hạn một quần thể dân cư về mặt di truyền. Vì có thể dễ dàng hơn thực hiện điều đó bằng cách thao túng các ý tưởng và sự nhận thức. Đúng là nó sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, đúng là như vậy. Nhưng đối với cái chủng tộc "trí tuệ siêu việt" kia, nếu họ sở hữu một thứ gì thì đó chính là thời gian. Vì họ không cư trú trên cùng một chiều kích với con người. Họ cư trú ở nơi mà thời gian có thể uốn nắn, chỉ ở thời gian dạng "bán-tuyến-tính". Nên họ có thể chờ đợi, và cả sự kiên nhẫn.

Và điều mà họ lo sợ nhất là sẽ có người biết được tính xác thực của thông tin này. Bạn phải tập trung vào những gì bạn thực sự muốn trong một khuôn khổ không có suy nghĩ thoát khỏi những gì bạn không muốn. Bây giờ thì vấn đề nằm ở chỗ những gì con người thực sự muốn cũng đã bị thao túng. Vì vậy, điều cần thiết là sự thay đổi hệ giá trị của một tập thể con người. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì như đã được chứng minh, ít nhất ở đây, bạn không thể thay đổi con người. Họ chỉ có thể được mời hoặc

gợi ý đưa ra một giải pháp thay thế. Nhưng nếu nó không được cung cấp đến họ, họ không bao giờ có thể biết rằng có, có một sự lựa chọn khác trong vũ trụ.

Ngoài Trái đất, các chủng tộc khác tồn tại sự phân loại này, bao gồm: những chủng tộc sơ cấp và những chủng tộc thứ cấp.

Một chủng tộc sơ cấp nghĩa là một chủng tộc làm nền móng cơ bản cho những chủng tộc khác. Họ được tạo ra với ý-định-tập-trung-vào-sự-nhận-thức đối với một thứ mà chúng ta thường gọi là Nguồn.

Một chủng tộc thứ cấp nghĩa là một chủng tộc được tạo ra bằng ý đồ kiểm soát tâm trí như tôi đã miêu tả bên trên, cho dù với mục đích là để tạo ra một giống loài mới cho mục đích thiết lập-sáng tạo hoặc chỉ để khai thác nô lệ.

Trong trường hợp này, chủng tộc người Lyra và những biến thể của họ, bao gồm cả chủng tộc người Taygeta đều là những chủng tộc sơ cấp. Bởi vì họ là kết quả của ý chí từ Nguồn sơ khai bằng cách sử dụng chủ tâm và sự chú ý của các nhận thức yêu thích việc sống trong một trải nghiệm như những thành viên của các chủng tộc này.

Con người có nguồn gốc từ gia tộc của loài người Lyra, nhưng DNA của con người đã bị chỉnh sửa và chức năng của mã di truyền bị giới hạn xuống mật độ 3D, bằng một phương pháp mà tôi đã miêu tả bên trên, bởi chính một chủng tộc khác, cho nên con người được phân loại là một chủng tộc thứ cấp.

Tuy nhiên, mỗi một cá thể con người và mỗi một cơ thể người chứa đựng mọi thứ cần thiết bên trong nó để kích hoạt lại gen di truyền một cách có ý thức. Thứ duy nhất giới hạn con người chính là ý tưởng rằng họ bị giới hạn – Con người luôn sống trong sự giới hạn đó, nên dưới tác dụng của lực hấp dẫn, họ lại càng thu nhận nhiều sự giới hạn hơn nữa.

Đây là nền tảng của sự **kiểm soát tâm trí**.

Robert: Nhân loại chính có nguồn gốc từ gia tộc của chủng loài Lyra, nhưng DNA của nhân loại đã bị biến đổi và tính năng của nó bị giới hạn xuống ở mức 3D bằng phương pháp đã được miêu tả như trên bởi một chủng tộc khác, cho nên con người được xếp thành chủng tộc thứ cấp.” Tôi hiểu rằng DNA bị biến đổi bởi Ma Trận vì chính chúng ta chỉnh sửa nó khi bị sự kiểm soát tâm trí chỉ đường và nhờ vào sự giới hạn mà Ma Trận này ảnh hưởng lên niềm tin của chúng ta, phải không?

Swaruu: Chính xác là như vậy. Tôi biết là những thông tin trên sẽ chống lại những nhà nghiên cứu di truyền và cả Sumerian tablets – Những văn tự cổ của người Lưỡng Hà... chống lại cả Popol Vuh – văn tự cổ của người Maya. Sẽ thật đau lòng khi họ được bảo rằng họ đã bị kiểm soát bởi một chủng tộc trí tuệ siêu việt khác, và họ là một chủng tộc thứ cấp.

Nhưng đó là sự thật.

Nếu họ không hay biết về bản chất tự nhiên của vấn đề, thì họ sẽ không có khả năng để giải quyết vấn đề.

Robert: Không có sự nô lệ nào khác hơn là cái người không muốn nhận thức về sự thật đó.

Swaruu: Và tôi cũng đã nói rằng bên trong mỗi một cá nhân con người tồn tại mọi thứ cần thiết để thức tỉnh, để tái tạo lại chính nó, để kích hoạt tất cả mọi DNA của họ. Bạn có biết điều gì được thực hiện khá thường xuyên không? Khi nói về DNA.

Robert: Không, hãy nói cho tôi biết.

Swaruu: Chính là những gì đã được nói ở trên, rằng con người có tất cả mọi thứ bên trong mỗi tế bào để trở thành tất cả những gì nó có thể phát huy hết khả năng của nó và được tự do, và kết nối với Nguồn. Đây không phải là lý thuyết suông, nó là thứ được biết tới trong thực tế đến từ luận điểm này. Chúng tôi đã trích xuất (đón về) nhiều người rồi. Đem họ còn sống trở về bằng tàu không gian.

Robert: Tôi mong mỗi được kết nối với Nguồn.

Swaruu: Bạn có kết nối rất mạnh rồi, đừng nghi ngờ gì về điều đó. Những người này bước vào med-pod hay còn gọi là buồng chứa y học trong phi thuyền của chúng tôi. Công nghệ y khoa của chúng tôi ghi lại một bảng dữ liệu và đọc được tất cả thông tin trong DNA của một người, chụp lại nó bằng năng lượng cao. Ảnh ba chiều có độ phân giải siêu cao và theo cách mà tôi có thể mô tả chi tiết sau này, nó kích hoạt tất cả DNA của họ bằng cách thay đổi cơ thể của họ thành đúng với tính chất thật sự của nó, dựa trên ý niệm sơ khai được phản chiếu trong linh hồn của họ.

Rồi họ bước ra, khác biệt, khỏe mạnh, không thể nhận ra một cách vật lý. Nhưng họ vẫn là chính họ, ký ức của họ, danh tính bản sắc và giá trị của họ.

Robert: Và những người này có những mặt tính cách nào?

Swaruu: Nói một cách chính xác, bạn không cần bất kỳ med-pod nào để kích hoạt DNA của bạn, chỉ có tâm trí của bạn, ý thức của bạn. Vấn đề là ở bên trong Ma trận, họ có những thỏa thuận với bản thân mà chủ yếu là họ muốn có trải nghiệm như một con người " bị giới hạn" cho những tiến bộ tâm linh và những ý định khác, mà trải nghiệm này có thể mang lại cho họ.

Robert: Vậy quyền lợi của những kẻ kiểm soát là gì? Tại sao điều này lại kiểm soát xâm lấn toàn bộ dân số thế giới?

Swaruu: Họ xem con người như động vật trong trang trại, con người là những động vật nông trại đối với họ. Họ không khai thác con người cho một mục đích duy nhất mà vì một số lý do khác để tối đa hóa nguồn lực.

Từ khai thác năng lượng arcontic, khai thác dân số để lấy thịt, trong các danh mục phụ khác nhau. Một số chủng tộc sử dụng dịch tiết từ các tuyến của con người, những chủng tộc khác thích thịt, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Khai thác tình dục. Một cá thể bò sát Reptile (và những người khác) sử dụng một cổng portal hữu cơ của cơ thể con người để khai thác một người khác như một nô lệ tình dục để tiêu hao năng lượng và để mua vui. Chúng cũng được sử dụng cho nhiều nghi lễ, đặc biệt là các bé trai và bé gái dưới 13 tuổi, trẻ sơ sinh và trẻ mới sinh, và trinh nữ trẻ tuổi.

Họ cũng sử dụng da người để sản xuất túi xách và quần áo cho các chủng tộc khác chủ yếu là bò sát, điều này rất phổ biến. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng để chế tạo elixirs. Và cuối cùng, con người được sử dụng như nô lệ lao động, vì nhiều lý do, và cả lĩnh vực nuôi cấy gen di truyền ở mọi loại hình và mục đích.

Robert: Cảm ơn Swaruu vì đã thành thật với tôi. Thật sự đáng buồn. Nhưng câu trả lời của bạn sẽ được đưa ra ánh sáng, để mọi người nhận thức về nó. Cảm ơn bạn.

Swaruu: Mọi người nên biết về chuyện này.

Robert: Một điều nữa mà tôi hiểu là sự tiết lộ về người ngoài hành tinh của các chính phủ hoặc các nhà lãnh đạo thuộc bất kỳ hình thức nào chẳng hạn như tôn giáo, sẽ phải làm dấy lên nghi ngờ và khiến dân chúng nghi ngờ điều gì đó. Tôi nói có đúng không?

Swaruu: Sự công khai về người ngoài hành tinh đang diễn ra dù có muốn hay không. Và họ không còn kiểm soát nó gắt gao như trước đây. Chuyện này đã vượt ra khỏi tầm tay. Những gì họ làm là cố gắng kiểm soát hoặc điều hướng những gì được công khai để kiếm thêm thời gian, câu giờ vì mô hình xã hội của họ đang sụp đổ. Họ cố gắng điều hướng phong trào công khai nhiều nhất có thể, họ cũng cố gắng đánh lạc hướng mọi người, đưa ra vô số thông tin sai lệch cùng lúc với những thông tin thực để tạo ra sự nhầm lẫn lộn xộn, vì họ không thể loại bỏ hoặc ngăn chặn được thông tin thực.

Robert: Xã hội này có thể thay đổi theo cách nào? Hay xã hội này cần làm gì để thoát khỏi sự kiểm soát? Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm?

Swaruu: Trái ngược với những gì bạn nghĩ: mấu chốt không nằm ở việc cố gắng thuyết phục và tổ chức chính họ để chống lại nó, nói chung. Điều cốt yếu là sự phát triển bản thân của từng cá nhân.

Không ai có thể thay đổi quan điểm và hệ thống niềm tin của người khác.

Đây là một tin tốt vì sự thành công của công cuộc giải phóng nhân loại không phụ thuộc vào "người khác" hay "người tổ chức". Mỗi một cá nhân theo cách hoàn toàn biệt lập có 100% khả năng kiểm soát những gì xảy ra và cuối cùng là đối với những thay đổi trong xã hội.

Đừng đợi tới ngày mai để trở nên "xứng đáng" với một điều gì đó ... hoặc đừng đợi tới ngày mai chỉ để "vừa đủ" hiểu biết hay bất kỳ lý do nào khác. Hôm nay, con người nên trở thành một người 5D sống trong một hành tinh tiên tiến.

Mặc dù ở một mức độ vĩ mô, con người sẽ cảm thấy sự tương phản giữa những gì họ muốn trở thành và những gì đang xảy ra xung quanh họ, vậy thì họ nên hành động như thể họ chỉ là "những vị khách ở đó".

Nhưng họ phải sống như hình dung về con người lý tưởng của họ, ngay lập tức chấp nhận những giá trị mà họ muốn thấy ở người khác, trong xã hội và đặc biệt là bản thân.

Cái sự kiện đang được mạng xã hội công bố rộng rãi chính là BẠN. Bạn là sự kiện đó. Đừng mong đợi rằng nó sẽ xảy ra như một sự việc nào đó bên ngoài bản thân bạn, bởi vì không có gì bên ngoài bạn, không có thể giới vật chất, chỉ có tâm trí. Thế giới của bạn, thực tại của bạn ở trong tâm trí bạn. Không có thể giới quan bên ngoài.

Nó là sự ảo tưởng vĩ đại cho nên con người đã không thể hiểu được rằng chính họ không phải là những nạn nhân.

Mọi sự việc tốt và xấu trong cuộc sống của con người, bạn chính là những người đang thiết lập nó. Rất nhiều những kẻ xấu trong cuộc sống của họ không phải là những con người thực thụ, mà chỉ là hình ảnh phản chiếu trong tiềm thức của con người được hóa thân bên ngoài.

Sự thay đổi chính là BẠN.

Điều thực tế nhất chính là BẠN.

Một sự kiện không rõ ngày tháng, và chỉ vì sự kiện ấy là một thứ gì đó mang tính cá nhân và có thể diễn ra trong hôm nay đối với bạn hoặc đối với bất kỳ ai.

Bằng cách thực hành nội tâm, bằng sự thay đổi trong thái độ sống, điều đó sẽ được phản chiếu ra thế giới bên ngoài. Đó là nơi mà bạn sẽ tìm thấy những người cùng chia sẻ cảm nhận như của bạn. Bởi vì họ có một tần số tương thích, họ thu hút bạn, họ chính là một phần trong cuộc sống của những người tương thích đó.

Họ sẽ tiến tới một sự thay đổi trong toàn xã hội để phản ánh thái độ mới và cách thức mới để nhìn nhận và giải quyết mọi việc. Mỗi một người trên Trái Đất chính là chìa khóa dẫn tới sự thay đổi.

Đừng chỉ trích người khác...chỉ nên chịu trách nhiệm cho chính bạn.

Robert: Tôi tưởng tượng ra rằng tất cả mọi thứ đều bắt đầu với hệ thống giáo dục. Làm thế nào mà điều này có thể thay đổi? Những môn học nào mà bạn nghĩ rằng nên được sửa đổi và nên được kết hợp và những thứ nào phải bị xóa bỏ? Đây là cách tốt nhất để giáo dục lại toàn bộ dân số? Tôi không biết liệu tuổi tác có phải là vấn đề quan trọng trong tất cả không nữa. Tôi nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn để dạy bảo một đứa trẻ hơn là một người lớn.

Swaruu: Bất kì thay đổi nào mà con người thực hiện ở cấp độ đó chỉ là một sự chấp vá. Không có lợi ích gì khi thay đổi các môn học như thiền định hoặc yoga trong trường học khi mà cả một hệ thống đều hoàn toàn sai lầm.

Hệ thống giáo dục đã được thiết kế để khai trừ tính sáng tạo của trẻ em và biến chúng thành những con vẹt đuôi dài, nơi mà chúng được thưởng khi lặp lại thuần thục những gì mà kẻ cai trị áp đặt lên chúng.

Nó áp chế lên tính cá nhân, hủy hoại đi trực giác và khả năng sáng tạo. Đặt bọn trẻ vào chế độ “nạn nhân” và huấn luyện chúng từ khi còn nhỏ tuổi để trở nên “ích lợi cho xã hội” hoặc trở thành một “người làm việc hiệu quả và có trách nhiệm với xã hội”. Nhưng điều này đồng nghĩa với một tâm trí nô lệ - được điều khiển để tin rằng đây chính là cuộc sống hoặc đó mới là cuộc sống.

Hệ thống giáo dục, giống như rất nhiều thứ khác nên được loại bỏ hoàn toàn và từ đó một xã hội hoàn toàn mới sẽ được phát triển, dựa trên hình mẫu của xã hội holographic (phát triển toàn diện).

Đó là một xã hội nơi mỗi cá nhân được trao cơ hội như nhau, nơi mỗi cá nhân làm theo những gì mà chính họ mong muốn, những gì họ muốn học, khoa học, nghệ thuật.

Một cá nhân kèm theo những sở thích của anh ta không được kiểm soát bởi xã hội hay một tổ chức bên ngoài nào cả. Và trên hết anh ấy hoặc cô ấy nên được trao quyền truy cập tất cả mọi thông tin về mọi thứ, tất cả mọi thông tin về toàn bộ nền văn hóa của cả hành tinh.

Gosia: Cám ơn Swaruu vì buổi trò chuyện này.

Swaruu: Cám ơn cả hai bạn. Mai nói tiếp nhé !